

**รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม”
ระดับที่ ๓ องค์กร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ**

ชื่อองค์กร (สำนัก) สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้บริหารองค์กร นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผู้ประสานงานองค์กร นางสาววรรณธร หงส์จรรยา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐ ๙๕ ๕๑๖ ๖๙๙๔

ที่ตั้งเลขที่ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๑๑๑ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

จำนวนผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรทั้งหมด ๓๘ คน (รวม ผอ. และบุคลากรทุกตำแหน่ง/ประเภท)

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ผู้บริหารและสมาชิก มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลง จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓	
๒	ผู้บริหารและสมาชิกจำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ปฏิญญาคุณธรรมประจำสำนักวิชาการ ได้แก่ คุณธรรมเป้าหมาย: BPS ยึดหลัก คุณธรรม ๕ ประการ “ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า รักษาวินัย ไร้ทุจริต มีจิตอาสา คน วิชาการกตัญญู” ดังนี้ (๑) พอเพียง - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสำนักงานสี่เขียว - ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่าย อย่างประหยัดรู้คุณค่า (๒) วินัย - รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ ความลับของทางราชการ - ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการและประมวล	๓	

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
๔	ผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จร้อยละ ๑๐๐	๓	
๕	<p>การจัดระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>๕.๑ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/></p> <p>สำนักวิชาการมีการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนส่งเสริมคุณธรรมประจำสำนักวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการสำรวจการรับรู้และเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรม รายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเรื่องร้องเรียน และรายงานสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจ</p> <p>๕.๒ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก</p> <p>ทุกระดับในองค์กร มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/></p> <p>สำนักวิชาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบกับกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนภายในสำนักวิชาการในการปรับปรุงหรือ พัฒนาแผนส่งเสริมคุณธรรมประจำสำนักวิชาการและทบทุนและกำหนดเป้าหมายคุณธรรมของ สำนักวิชาการ</p>	๓	
๖	<p>กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้</p> <p>๖.๑ การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/></p> <p>สำนักวิชาการมีการมอบประกาศนียบัตรให้คนดีสำนักวิชาการแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. ประเภทวิชาการ ๒. ประเภททั่วไป ๓. ประเภทพนักงานราชการ และมอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบในการทำความดี ๕ ด้าน (ด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) โดยประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ของสำนักวิชาการ ชมรม Strong สว. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเฟซบุ๊กของสำนักวิชาการ ชมรม Strong จิตพอเพียงด้านทุจริตข้าราชการ สว. และคุณธรรมข้าราชการ สว. และเว็บไซต์</p> <p>https://moral.senate.go.th/course/view.php?id=78&notifyeditingon=1</p> <p>๖.๒ การประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/></p> <p>โครงการ/กิจกรรมดีเด่น</p>	๓	

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
	สำนักวิชาการมอบเกียรติบัตรให้สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักวิชาการที่มีผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๗	มีผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น มีผลสำเร็จร้อยละ ๑๐๐	๓	
๘	องค์กรมีการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ มีการเพิ่มจำนวน ๓ มิติ <input checked="" type="checkbox"/> หลักธรรมทางศาสนา <input checked="" type="checkbox"/> หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <input checked="" type="checkbox"/> วิถีวัฒนธรรม มิติอื่น ๆ มิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักวิชาการมีองค์ความรู้/รายงาน จำนวน ๒๖ เล่ม ๗ คลิปวิดีโอ	๓	
๙	มีการถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ <input checked="" type="checkbox"/> ทุกกิจกรรม <input type="checkbox"/> บางกิจกรรม <input type="checkbox"/> ไม่มีการถอดองค์ความรู้	๓	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญสงค์ ทองอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ